



ภาพหลัก

ผังผลโครงการ

กำหนดการสัมมนา

ดาวโหลดเอกสาร

ติดต่อเรา

ดาวโหลดเอกสาร

## เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

- Keynote Speaker 1: รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์, วิทยาการ  
หัวข้อ "กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่" (Library Strategies for New Generation)  
[Download](#)
- Keynote Speaker 2: ดร. วีรยา อรเลิศอมรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม นวัตกรรม กลุ่ม-งานทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด วิทยาการ  
หัวข้อ "Service-Innovation" Software Park Thailand  
[Download](#)

## เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการโดยอาจา ในหัวข้อ "กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่"

ห้องเเวารัก 1 "Libraries as an agent of change" & "New Generation User Behavior"	ห้องเเวารัก 2 "Libraries Enhancing User Experience"	ห้องออรัคิดบอลรูม 2 "Strategy of Library Creation"	ห้องออรัคิดบอลรูม 3 "Transformation of Libraries as Information Providers to become and integral part of New Generations Learning"
การใช้กิจกรรมสนทรร่วมสนทนาและการ ฟังอย่าง ลึกซึ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการ รู้สารสนเทศสำหรับ เจนเนอเรชั่น ใหม่: ประสมการณจากความร่วมมือ แบบไตรภาคี โดยนายโชคสว่าง จงจ หอ. น.ส. ยศยาดา สีหวิงษ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนางสาววาทีณี เขมมากร วิทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การจัดการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบ อัจฉริยะ: กรณีศึกษาสำนักทรัพยากร การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นายเอกภพ อววจิตร, นายวิศิษฐ์ โชติอทยา กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การผลิตหนังสือเสียงสำหรับนักศึกษาที่มี ความบกพร่องทางการเห็น โดยนาย ธเรศ ชาญใจ, นายปรีชา วิสมี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของห้อง สมุด มหาวิทยาลัยไทย โดยน.ส. วิชิต กรดี อินเล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	การบริหารประสมการณโลกด้าใน กิจกรรมนำชม ห้องสมุดสำหรับ นักศึกษาใหม่ ของหอสมุดวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยน.ส. ภาวิณี ปานน้อย, น.ส. สุจิตรา สารานใจ มหาวิทยาลัยศิลปากร	การพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพ การศึกษา ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนางณัฐชา มณีวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	Smart Poster : การประยุกต์เทคโนโลยี บน สมาร์ทโฟนกับสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด โดยนายธีรยุทธ ชาญใจ, น.ส. อัคริมา สัมมา ตย์, น.ส. ปิทยา ชุมอภัย, น.ส. กิตติยา สหธิ ประภา, น.ส. วรารัตน์ พนมศิริ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
การพัฒนากระบวนการเพื่อบริการที่มี คุณภาพ โดยนางระเบียบ แสงจันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน "บริการ ให้คำปรึกษา ด้านวิชาการ Clinic@Library" ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยดร. ศศิธร ตีณะ มาต มหาวิทยาลัยนเรศวร	การพัฒนาระบบประเมิน 360 องศา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยนายวินชาติ ภูมิ, น.ส. ประภา พร มณฑาทิพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาระบบบริการผลิตเอกสาร และข้อสอบ ออนไลน์ โดยน.ส. นริสา บัวเชย, นายเลิศศักดิ์ มติชน, นางมขรามี แก้ว, นายสมศักดิ์ ประทุมทอง, น.ส. ปารภานา คชินทร, นายศรัณย์ เพ็ญ จันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	บริการให้การศึกษาก่อนใช้ของหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี โดยนางวิวรรณ ชาพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ เชิงรุกฉบับไว ทั้นใจผู้ใช้บริการ โดยน.ส. ป้าสิน เข้มแก้ว, นางรุ่งเรือง สีทธิ จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่าง ประเทศของ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยน.ส. ประไพ จันทร์อินทร์, น.ส. วิทวาท โสภณ, น.ส. รตนานา ยามาเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ เอกสารรายงาน วิจัยด้วยแนวคิด I.coab โดยนางเกษรา อินทรนิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ "ALIST" โดยนายชานาย อินทสโร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การพัฒนาห้องสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยน.ส. มะลิวรรณ สวรรณเพ็ญ	ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนา คอลเลกชันงานเทคนิคห้องสมุดและ การ ออกแบบโปรแกรมสืบค้น สารสนเทศภาพยนตร์ โดยนายธรรม อ

<p>คุณขอมา... ห้องสมุดแพทย์จัดให้ โดย นางนภกร ออสสาห์กิจ นางตจกานต์ สุวรรณธาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p>	<p>ระบบเบิกจ่ายเงินนอกเวลาราชการ โดย นายณะวัตร คงสวัสดิ์ นางลดาวัลย์ ปัญญาภาศ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์</p> <p>การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยน.ส อมรพรรณ พัทโร น.ส จอมใจ เพชรกล้า ชุพันธ์ หะยีแวดา ไร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</p>	<p>มาแสงทองกล มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>ระบบการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลในการเข้าถึงวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นายจริยะ อัครวรรณ นายสันติภาพ เป็ลสันไชดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>
<p>อาเซียน : มุมมองจากหนังสืออนุสรณ์งานศพ โดยน.ส จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว นางสมปอง มีสลิตะ นางเอกอนงค์ ดวงจักร มหาวิทยาลัยศิลปากร</p>		<p>ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยน.ส ศิริประภา ศิลปรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</p>	<p>การพัฒนาแอปพลิเคชันตำราอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>
		<p>ระบบรายงานสถิติการปฏิบัติงาน อัจฉริยะ โดยนายณภสินธ์ งามการ นางดาวณา สยะนนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p>	
		<p>e-Project : ระบบฐานข้อมูลการจัดทำโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยน.ส อภิญญา ธงไชย นายเกรียงไกร ชัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	
		<p>Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย โดยนายชัยวัฒน์ นาม มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช</p>	

### เอกสารโครงการ

1. โครงการสัมมนา
2. หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 5
3. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดโครงการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 5
4. กำหนดการสัมมนา
5. Call for paper

### เอกสารเกี่ยวกับการส่งผลงาน

1. ข้อกำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการ
2. รูปแบบการเตรียมผลงานวิชาการฉบับเต็มโดยวาจา
3. รูปแบบการเตรียมผลงานวิชาการฉบับเต็มโดยโปสเตอร์
4. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานวิชาการโดยวาจา
5. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์
6. รูปแบบนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์

▲ Back to top



สำนักวิทยบริการ มข.  
 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
 โทรศัพท์ 043-202541  
 โทรสาร 043-202543  
 อีเมล library@kku.ac.th  
<http://www.library.kku.ac.th>

ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์  
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มข.  
 e-mail: theeba@kku.ac.th  
 This Site is View best with:  
[Firefox](#), [Google Chrome](#) and [IE9](#) ขึ้นไป